



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖

ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๔ ๒ ๓ ๗ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ...
การสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้ มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.forest.go.th/person/>

(นายสุรัชย์ อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
ในสังกัดกรมป่าไม้

ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ นร
๑๐๐๖/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และมติคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในสังกัด
กรมป่าไม้ ดังนี้

๑. รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เอกสารแนบ ๑ และ ๒)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน “วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖” รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๓)

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

๓.๑ การแต่งกายให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แต่งเครื่องแบบ
ชุดอนุรักษ์ป่าอ่อน (๒/๑)

๓.๒ เป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา
สถานที่ สอบสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง

๓.๓ ให้ข้าราชการ...

๓.๓ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

๓.๔ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ไปแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก็ได้

๓.๕ ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด และเมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๓.๖ ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องไม่ทำการทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือรบกวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการทุจริตให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ โดยอาจจะไม่แจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ทราบก็ได้ และอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนนทุกองค์ประกอบ ของการคัดเลือก รวมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการด้วย

๓.๗ หากปรากฏภายหลังว่า ข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จะถือว่าผู้นั้นเป็น ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

๓.๘ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการสอบ

๓.๙ กรณีข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือโรคติดต่อร้ายแรง คณะกรรมการฯ จะพิจารณาการให้เข้าสอบอีกครั้ง เป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทราบและปฏิบัติ หากไม่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศนี้ หรือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใด โปรดติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม) สุรัชย์ อจตบุญ
(นายสุรัชย์ อจตบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นายบทวี บุญเบิก)

นักบริหารการบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ (นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ ๙๕ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเลขที่	สังกัด
๑	นางวรรณพรณ หิมพานต์	๑๖๐๓	กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๒	นายสุทัศน์ เล้าสกุล	๑๕๗๔	กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

รวม ๒ ราย

Con

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้
ฉบับลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลผลิตป่าไม้ (นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเลขที่	สังกัด
๑	นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ	๙๐	กลุ่มงานพัฒนาผลผลิตป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๒	นายบุญส่ง สมเพาะ	๘๙	กลุ่มงานพัฒนาผลผลิตป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๓	นางสาวปิยะวดี บัวจงกล	๑๒๖	กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๔	นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์	๘๘	กลุ่มงานพัฒนาผลผลิตป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

รวม ๔ ราย

Con

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
 จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้

(แบบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่

๑๗

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

วัน/เวลา	รายชื่อผู้เข้าสอบ
<p>วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>รายงานตัว</p> <p>ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.</p> <p>ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓</p> <p>อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้</p> <p>เริ่มสอบ</p> <p>ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒</p> <p>อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้</p>	<p>๑. นางวรพรรณ ทิมพานต์</p> <p>๒. นายสุทัศน์ เล้าสกุล</p> <p>๓. นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ</p> <p>๔. นายบุญส่ง สมเพาะ</p> <p>๕. นางสาวปิยะวดี บัวจงกล</p> <p>๖. นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์</p>

- *หมายเหตุ
๑. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ตามลำดับรายชื่อที่ประกาศ
 ๒. ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที ในการนำเสนอผลงาน ที่เป็นการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยสามารถนำเสนอเป็น Power Point และใช้เอกสารประกอบในการสอบสัมภาษณ์ได้